



Sự trợ giúp mới để phát hiện, phòng tránh và báo cáo các trò lừa đảo bằng nhiều ngôn ngữ



Những kẻ lừa đảo nói được ngôn ngữ của quý vị. Đó là lý do tại sao FTC hiện chấp nhận các báo cáo bằng nhiều ngôn ngữ. Để báo cáo bằng tiếng Quan Thoại, tiếng Tagalog, tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Ả Rập, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ba Lan và nhiều ngôn ngữ khác, hãy gọi cho FTC theo số (877) 382-

4357. Bấm số 3 để nói chuyện với một thông dịch viên. Để báo cáo hành vi trộm cắp danh tính, hãy gọi số (877) 438-4338 và chọn tùy chọn cho ngôn ngữ mong muốn của quý vị. Các đường dây hoạt động trong khoảng từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, giờ Miền Đông.

Quý vị muốn báo cáo trực tuyến? Yêu cầu một người mà quý vị tin tưởng để giúp quý vị báo cáo bằng tiếng Anh tại [ReportFraud.ftc.gov](https://www.ftc.gov/identitytheft) hoặc [IdentityTheft.gov](https://www.identitytheft.gov). Quý vị sẽ được chỉ dẫn ngay lập tức về các bước tiếp theo.

Nhưng hãy chờ đã, còn thông tin khác nữa. Giờ đây, quý vị sẽ tìm thấy lời khuyên bằng hàng chục ngôn ngữ tại [ftc.gov/languages](https://www.ftc.gov/languages). Ở đó, quý vị sẽ tìm hiểu cách tránh trò lừa đảo, việc phải làm nếu đã trả tiền cho kẻ lừa đảo và cách tránh các trò lừa đảo nhắm mục tiêu vào doanh nghiệp nhỏ của quý vị. Thậm chí còn có một cuốn sổ tay về lừa đảo dành cho những người mới đến Hoa Kỳ.

Quý vị muốn nhận được thông tin bằng bản in trên giấy? Tại [ftc.gov/bulkorder](https://www.ftc.gov/bulkorder), quý vị có thể đặt hàng các ấn phẩm miễn phí bằng nhiều ngôn ngữ. Giờ thì hãy đặt hàng tài liệu Cách để Tránh một Trò lừa đảo và Các Trò lừa đảo và Doanh nghiệp Nhỏ của Quý vị bằng tiếng Trung giản thể, tiếng Hàn và tiếng Việt. Và, như mọi khi, hãy vào trang [ftc.gov/order](https://www.ftc.gov/order) để đặt hàng bằng tiếng Tây Ban Nha.

Cho dù quý vị nhận được tài liệu FTC trực tuyến hay bản in, chúng tôi hy vọng quý vị sẽ chia sẻ các tài liệu này với gia đình và bạn bè trong cộng đồng của mình. Bằng cách chia sẻ những gì quý vị biết về các hành vi lừa đảo và báo cáo những gì nhìn thấy, quý vị có thể giúp ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ cộng đồng của mình.